

# Bán hẹp bao quy đầu Dấu hiệu, nguyên nhân, cách điều trị

Bán hẹp bao quy đầu là chứng bệnh lý ít gặp ở phái mạnh, phần đa do chưa tới cắt da quy đầu. Thời điểm bị thắt nghẹt quá độ, trong khi lớn không được chữa trị, người bệnh có thể cảm giác sưng, mệt mỏi, bộ phận sinh dục đổi màu xanh hay tím.

## Bán hẹp bao quy đầu là gì?

Bán hẹp bao quy đầu hoặc còn gọi là thắt nghẹt bao da quy đầu. Đây là hiện tượng phổ biến tại nam giới chưa cắt bao quy đầu, hoặc đã cắt nhưng mà thủ thuật không triệt để. Bệnh nhân có khả năng phát hiện với bí quyết kéo da bao quy đầu về phía trước, ở trên quy đầu, giả dụ không kéo được thì tức bạn gặp phải bán hẹp.

Tình trạng này làm da bao quy đầu mắc phải kẹt, khiến chậm hoặc ngừng lưu thông huyết đến quy đầu. Ví như cải thiện, có khả năng dẫn tới các biến chứng trầm trọng tới xác suất sinh sản, thậm chí sức khỏe.

Với các nguyên nhân nêu ở trên, phần nhiều đàn ông đều có khả năng chủ động ngăn ngừa. Thí dụ sau những lần đáp ứng phẫu thuật, cần kiểm tra da bao quy đầu đã từng được kéo trở lại khu thông thường hoặc chưa, đánh giá lại liên mang phía cơ sở y tế để được khắc phục.

## Khả năng bị bệnh bán hẹp bao quy đầu

Phổ biến tìm hiểu chỉ ra, có chừng khoảng không, 2% trẻ cháu thuộc nhóm 4 tháng - 12 tuổi chưa cắt bao da quy đầu hay bị bán hẹp bao quy đầu. Đối tượng trên 16 tuổi, chưa cắt bao da quy đầu thì có số trường hợp nhiễm trùng tới đến 1%. Tuy bệnh ko phổ biến tuy nhiên 1 thời gian xảy ra có thể dẫn đến nghẹt đầu "cậu nhỏ", gây nên thiếu máu quy đầu.

Được xem thêm: [Tư vấn] thì có bắt buộc cắt bao da quy đầu không? phẫu thuật tại đâu? phải lưu ý những gì?

## Người bệnh dễ bị bệnh

Sở hữu nhóm lý do nêu trên, bất cứ người bệnh phái mạnh hay con trai nào đều cũng có thể bị thắt nghẹt bao quy đầu. Nhưng, người bệnh ko cắt da quy đầu, trẻ cháu trai, nam giới lớn độ tuổi là người không khó mắc bệnh hơn cả.

## Yếu tố nguy cơ

Các yếu tố khiến cho tăng khả năng phái mạnh mắc bệnh bán hẹp bao quy đầu có thể nhắc đến như:

Đặt ống thông đấy, đặt thiết bị.

- Vệ sinh dương vật sai lầm bí quyết.
- Điều đặn kéo da bao quy đầu xuống.
- Không được cắt bao quy đầu đúng phương pháp.

## Bao quy đầu hẹp nhẹ liệu có sao không?

Bao quy đầu hẹp nhẹ là hiện tượng 1 dải thắt của bao quy đầu được để phía dưới đầu "cậu bé". Trường hợp kéo dài có thể dẫn tới bóp nghẹt quy đầu, thương tổn mao mạch gây nên đau, căng tĩnh mạch, phù nề hay hoại tử.

Đây là các biểu hiện nguy hiểm mà con trai buộc phải tới cơ sở y tế chuyên môn, hoặc có chuyên môn đàn ông học để được chữa sớm. Bệnh nhân tuyệt đối không được tự tiện dùng thuốc chữa bao quy đầu hẹp linh tinh hay bí quyết dân gian để được trị tại nhà.

<https://bvdkht.vn/feedback/1864/?chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-bao-tien-6789.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/1864/?dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-dau-ha-noi.html>

<https://suckhoedoisong.vn/chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-bao-nhieu-tien-o-ha-noi-169240416162236264.htm>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/2/20/dia-chi-cat-bao-quy-dau.shtml>

## Bí quyết chẩn đoán

Để chẩn đoán chứng bán hẹp bao quy đầu, thứ 1 bác sĩ sẽ khai thác triệu chứng hay bệnh lý có khả năng mắc phải ở dương vật hoặc da bao quy đầu. Đi kèm ví dụ tiền sử bệnh lý, đây là dữ liệu cấp thiết để nhận xét đáng mà rêu có bị bệnh hay không.

Ví như thì có tiền người bệnh mắc bệnh thì có tiền sử:

Đặt ống thông đấy

- Dụng cụ
- Vệ sinh "cậu bé"
- Phẫu thuật không giống

Thì bệnh nhân cần chủ động khai báo sở hữu bác sĩ. Hay cách thức rửa ráy "cậu bé" thường nhật, thì có thường xuyên kéo da bao quy đầu xuống hay ko, toàn bộ đều nên trung thực trước chuyên gia y học.

Thời điểm việc khám lâm sàng chưa cho thành quả rõ ràng, bác sỹ có thể thăm khám thẳng các cơ quan sinh sản như là "cậu nhỏ", da bao quy đầu, ống thông lỗ sáo. Ví như đầu "cậu bé" có màu sẫm, nhợt mờ, hơi xanh hoặc đen có khả năng giúp thấy tình hình thiếu huyết hòn bộ, hoại tử.

## Bí quyết chữa trị bán bao quy hẹp hiệu quả

Bán hẹp đầu "cậu nhỏ" nhẹ có khả năng điều trị tại nhà với tay, ko bắt buộc sử dụng thuốc ngủ hay giảm sút cảm giác đau. Tuy vậy sở hữu ca bệnh lý không dễ, khó khăn hơn có thể phải tuân theo ở trung tâm y tế, dùng dẫn tới tê ở vùng hoặc thuốc an thần tùy theo chỉ định đáp ứng tiểu phẫu hoặc mổ của bác sĩ.

Một vài bí quyết chữa trị bán bệnh hẹp bao quy đầu có khả năng nhắc đến:

## **Bóp đầu dương vật**

Bóp đầu "cậu nhỏ" có thể di chuyển bao da quy đầu chuyển động trở lại thông thường, bên cạnh đó không gây phiền toái cho người bệnh. Tùy độ tuổi, mức độ trầm trọng của bệnh lý mà sẽ thì có phương thức chữa khoa học.

Với bí quyết này, bước đầu tiên y bác sĩ sẽ giảm sút sưng phình bằng bí quyết chườm đá tới địa điểm sưng cảm giác đau, quấn băng chặt quanh dương vật, sử dụng kim hút mủ hay máu và tiêm hyaluronidase. Tiếp đến, bác sỹ sẽ bóp nhẹ đầu "cậu nhỏ" cũng như kéo bao quy đầu về đúng khu của nó.

Tiểu phẫu này toàn bộ không gây đau đớn, tuy nhiên bác sĩ vẫn có khả năng sử dụng một vài cái thuốc giảm sút đau thí dụ thuốc gây mê, phong bế thần kinh, thuốc mê đang dùng. Mặt khác, sử dụng chất thoa trơn "cậu nhỏ", bao da quy đầu để quá trình xảy ra nhẹ nhàng nhất.

## **Tiểu phẫu**

Bán hẹp bao quy đầu có số trường hợp tái phát dài, do vậy trong tình huống thiết yếu, những y bác sĩ sẽ khuyến nghị người bệnh cắt bao quy đầu. Ví như người bệnh không phù hợp để giải phẫu, phẫu thuật rạch bao da quy đầu sẽ được thay, phòng ngừa bệnh tái diễn trong tương lai.

(Chế cấp độ dưỡng chất cùng với sinh hoạt khoa học giúp nâng cao chứng bệnh)

## **Phương pháp phòng ngừa**

Trong tình huống đàn ông ko cắt bao quy đầu, bạn có thể chủ động phòng tránh bằng những cách sau:

Giữ gìn vệ sinh, luôn khiến sạch sẽ đầu dương vật.

- Dưới khi vệ sinh, làm chuyện đó, tiểu tiện buộc phải đưa bao quy đầu trở lại địa điểm đầu tiên.
- Giữ rửa ráy bộ phận sinh sản ngoại trừ cho hạn chế hầu hết biến chứng bao quy đầu hẹp nhẹ.
- Thăm khám khu vực bao da quy đầu dưới thời điểm khám hay tuân thủ phẫu thuật.
- Đặc biệt chưa thể da bao quy đầu phía dưới "cậu bé" trong thời gian dài.

Ngoài chế tạo dịch vụ trị chứng bao quy đầu hẹp nhẹ, bệnh lý viện Đa Khoa hiện còn đang triển khai:

Giải phẫu chỉnh hình lại các bất thường bộ phận sinh dục bạn nam đó là bao quy đầu bị hẹp, ẩn tinh hoàn, lỗ tiểu phải chằng, cong dương vật,...

- Giải phẫu những loại sỏi bộ phận sinh dục thí dụ nang tinh hoàn, nang mào tinh, ung thư dương vật, ung thư tinh hoàn,...
- Phẫu thuật sấm tinh binh từ đường dẫn tinh, mào tinh cùng với tinh hoàn.
- Chữa cấp cứu nam khoa đó là xoắn tinh hoàn, gãy "cậu bé", chấn thương tinh hoàn,..
- Trị bệnh lý thay đổi tình dục như là liệt dương, xuất tinh kịp thời, giảm sút kích thích ham muốn, suy sinh sản,...
- Chữa bệnh lý lây lan qua giao hợp, viêm khu vực sinh dục ví dụ lậu, bệnh mồng gà, mụn sinh dục,...
- Đình sản phái mạnh

Nếu đang bắt gặp hoặc nghi ngờ bị các bệnh lý nêu ở trên, các "đấng mày râu" có thể đi lại tới bệnh

lý viện Đa khoa Phương Đông để được khám, khắc phục sớm. Bạn cũng để ý, tuyệt đối ko tự ý dùng thuốc, ảnh hưởng tại nhà khi không có chỉ dẫn, hướng dẫn của chuyên gia.

Kết lại, bao quy đầu hẹp nhẹ là bệnh lý nên được chữa sớm bởi các chuyên gia, ở bệnh viện chất lượng và tin cậy. Trường hợp trì hoãn không khắc phục tình hình bao quy đầu ko kéo được về phía trước đầu dương vật, đàn ông có thể bắt gặp ngăn cản khi làm chuyện đó, đặc biệt nhiễm khuẩn hoặc hoại tử.